

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด จับมือลงนามความร่วมมือกับ เจนเนอราลีประกันภัยเปิดตัวประกันมะเร็งแมนแมน หรือ Gen Cancer



บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด จับมือลงนามความร่วมมือกับ เจนเนอราลีประกันภัย เปิดตัวประกันมะเร็งแมนแมน หรือ Gen Cancer เจาะกลุ่มผู้ชายไทย พร้อมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างความรู้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งยอดฮิตสำหรับผู้ชายไทย

คุณไวยัพ สุรัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นโรคยอดฮิตที่ครองแชมป์สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยโดยมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 112.8 คน ต่อประชากร 100,000 คน หรือประมาณ 6 หมื่นคนต่อปีนั้นหมายความว่าคนไทย 7 คนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในทุก ๆ 1 ชั่วโมงและยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

จากสถิติของผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลก ผู้ชายเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิง ทั้งนี้ ผู้ชายส่วนใหญ่ มักไม่ใส่ใจกับความผิดปกติในร่างกาย เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ชอบแสดงออกถึงความเป็นชาย ด้วยคำว่า “ไม่เป็นไร” หรือ “ยังไม่เป็นอะไรมากหรอก” เมื่อเกิดอาการผิดปกติในร่างกายในภาวะที่ยังทนได้ ซึ่งหลายๆ อาการผิดปกติที่คิดว่าไม่เป็นไร อาจทำให้ทุกอย่างสาบสูญไป และนำมาสู่ภาวะลุกลามของโรคมะเร็งได้

ดังนั้น เมื่อโรคมะเร็งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น การใส่ใจดูแลสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินจึงมีส่วนสำคัญในการรับมือกับโรคร้ายนี้โดย บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด จึงได้จับมือลงนามความร่วมมือกับ เจนเนอราลีประกันภัย ในการเปิดตัวประกันมะเร็งแมนแมน หรือ Gen Cancer เจาะกลุ่มผู้ชายไทยพร้อมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างความรู้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งยอดฮิตสำหรับผู้ชายไทย ซึ่งครอบคลุมถึงโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งในช่องปาก และมะเร็งกล่องเสียง

“จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนายานวัตกรรม สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี และเรายินดีที่จะร่วมมือกับพันธมิตรที่มีโอเดียสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความท้าทาย ในการเข้าถึงนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ความร่วมมือกับเจนเนอราลีในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เพิ่มความคุ้มครองทางการเงินในการเข้าถึงนวัตกรรมในการรักษาโรคมะเร็ง เรายังร่วมมือในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การดูแลป้องกันก่อนที่จะสาบสูญไป” คุณไวยัพ

สร้า น ก่อ่ว.